

Higher School Certificate (HSC) minimum standard parent meeting request

Paghingi ng pakikipag-usap sa magulang tungkol sa pinakamababang batayan ng Higher School Certificate (HSC)

Name of student
Pangalan ng estudyante

Name of parent
Pangalan ng magulang

Date for meeting
Petsa ng pakikipag-usap

Mahal na magulang / tagapag-alaga

Ako ay sumulat upang ipaala-ala sa iyo ang tungkol sa pinakamababang batayan ng HSC. Para makatanggap ang mga estudyante ng katibayan sa HSC kailangang makakuha sila ng isang pinakamababang batayan sa pagsulat at pagbasa at pagbilang. Ang pinakamababang batayan ay natatasa sa pamamagitan ng mga pagsusulit sa pagsulat at pagbasa at pagbilang na ginagawa sa 'online.'

Sa ngayon ang inyong anak ay hindi pa nakakuha ng pinakamababang batayan sa HSC kaya may peligro na hindi siya mabibigyan ng isang katibayan sa HSC.

Ang inyong anak ay hindi nakapasa sa batayan ng:

Reading
Pagbasa

Numeracy
Pagbilang

Writing
Pagsulat

Gusto naming bigyan ang inyong anak ng lahat na pagkakataon upang makamtan niya ang pinakamababang batayan sa HSC at kayo ay makakatulong sa lahat na pagkakataon upang magawa nila ito.

Gusto kong imbitahan kayo sa isang pakikipag-usap sa petsa na makikita sa itaas upang kayo, ang inyong anak at ang paaralan ay mag-uusap para sa ating pagtutulongan sa plano ng pag-aaral ng inyong anak. Kabilang sa ating pag-uusapan ang plano ng inyong anak tungkol sa HSC, ang mga suportang maaaring magagamit para sa pagsulat at pagbasa at pagbilang at mga mapagpipiliang suporta pagkatapos ng eskuwela. Ang inyong pakikisali ay napakamahalaga.

Ang mga resulta sa pagsusulit para sa pinakamababang batayan sa HSC ay makukuha sa [Student Online](#) account ng inyong anak sa loob ng website ng NSW Education Standards Authority (NESA). May kopya kami na dadalhin sa pakikipag-usap.

Kung kailangan ninyo ng isang interpreter sa pakikipag-usap na ito, tawagan po ang paaralan upang maiayos ito, kung mayroon.

Serbisyo ng Interpreter sa Telepono

Kung kailangan ninyo ang tulong ng isang interpreter sa pagtawag sa paaralan, tawagan po ang Telephone Interpreter Service sa 13 14 50 at humingi ng interpreter sa inyong wika. Tatawag ang opereytor sa paaralan at kukuha ng isang interpreter sa linya upang tumulong sa pag-uusap natin. Kayo po ay hindi pagbabayaran sa serbisyong ito.

Malugod na sumasainyo

Prinsipal (Principal)

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa patakaran sa pinakamababang batayan ng HSC ay maaaring makita sa website ng NESA

<https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/hsc/hsc-minimum-standard>